



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

29 กันยายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 29 ก.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 673 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,680,407 ราย เสียชีวิต 10 ราย เสียชีวิตสะสม 32,755 ราย รักษาหายเพิ่ม 790 ราย รักษาหายสะสม 4,641,350 ราย ยังรักษาอยู่ 6,365 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 621,828,240 (+33,305) ราย 6,545,364 (+77) ราย รักษาหาย 601,791,697 (+48,033) ราย

ประเด็นสำคัญ

1. สิทธิการรักษาโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการรายวัน, ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติ)

- ร.อ.นพ.อัคริยะ แพงมา เลขาธิการ สพด. กล่าวว่า สิทธิ UCEP Plus หลังโควิดถูกปรับลดเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ตั้งแต่ 1 ต.ค.นี้ จะปรับเกณฑ์ใหม่จากเดิมที่ครอบคลุมผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองและสีแดง คงเหลือเฉพาะกลุ่มที่มีอาการวิกฤต คือ ผู้ป่วยกลุ่มสีแดง สามารถเข้ารับการรักษาได้ในสถานพยาบาลทุกแห่งทั้งรัฐและเอกชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งภายในวันที่ 30 ก.ย.65 จะออกประกาศเกณฑ์การรักษาแจ้งให้ประชาชน และสถานพยาบาลรับทราบอย่างละเอียด

- นพ.วิฑูรย์ อนันกุล ผอ. กสธ. กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) กรณีโรคโควิด 19 ได้ปิดตัวลงแล้วหลังเปิดมา 2 ปี 8 เดือน โดยจะปรับเป็นการดูแลในระดับกรมแทน แต่ยังคงเฝ้าระวังอยู่อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งจะยกระดับอีกครั้ง หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลง ส่วนความพร้อมเรื่องยาและเวชภัณฑ์ ขณะนี้มียาฟาวิพิราเวียร์ 5,621,175 เม็ด เรมเดซิเวียร์ 23,451 โดส และโมโนลพิราเวียร์ 20,362,045 เม็ด เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

2. คำตอบแทนเสียงภัยโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ, ผู้จัดการรายวัน, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, ผู้จัดการ, บ้านเมือง)

- น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.อนุมัติโครงการคำตอบแทนเสียงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของ อสม.และ อสส. ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน คนละ 2,000 บาท ระยะเวลาปฏิบัติงานเดือน มิ.ย. - ก.ย.65 กรมบัญชีกลางกำหนดปฏิทินการเบิกจ่ายรอบเดือน ก.ย. 65 สำหรับผลการปฏิบัติงานของ อสม.เดือนมิ.ย. - ส.ค.65 และเบิกจ่ายรอบเดือน ต.ค. 65 สำหรับผลการปฏิบัติงานของอสม.เดือน ก.ย.65

3. ยาด้านไวรัสโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์)

- นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์ระบุว่า ยาด้านไวรัสโรโคโรนา 2019 ในประเทศไทยเริ่มด้วยยาตัวแรก คือ ฟาวิพิราเวียร์ หลังจากเริ่มใช้ในผู้สูงอายุและผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดปอดอักเสบและระบบหายใจล้มเหลวไม่ช่วยลดการป่วยหนักและเสียชีวิต ปัจจุบันมีการศึกษาเปรียบเทียบยาฟาวิพิราเวียร์ไม่แตกต่างกับยาหลอกในการรักษาผู้ป่วย ยาตัวที่ 2 เป็นยาชนิดฉีดเรมเดซิเวียร์พบว่ามีประสิทธิภาพดี ลดการป่วยหนักและการเสียชีวิตได้จริง จึงใช้เป็นยาหลักในการรักษาผู้ป่วยโควิด ยาด้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพต่อมา คือ ยาโมโนลพิราเวียร์มีประสิทธิภาพในการลดการป่วยหนักและเสียชีวิตดีกว่ายาฟาวิพิราเวียร์อย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้ คนไทยส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึงยาโมโนลพิราเวียร์

4. สเปรย์พ่นจมูกยับยั้งโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า, เว็บไซต์ (แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ)

- นพ.วิฑูรย์ ตำนานวิบูลย์ ผอ.อก. กล่าวว่า อก.เป็นองค์กรหลักในการผลิตและจัดหายาและเวชภัณฑ์ในสถานการณ์โควิด 19 มาอย่างต่อเนื่อง และมุ่งส่งเสริมให้มีผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นนวัตกรรมสามารถผลิตขึ้นใช้ได้ในประเทศ ด้วยความเชี่ยวชาญในการผลิตยาและเวชภัณฑ์ที่มีมาตรฐานยอมรับในระดับสากล จึงทำหน้าที่ในการผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสเปรย์พ่นจมูก เพื่อยับยั้งเชื้อโควิด 19 ทางกายภาพบริเวณโพรงจมูก โดยนวัตกรรมชิ้นนี้สามารถวิจัยและผลิตขึ้นใช้ได้ในประเทศและได้รับการขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 กัญชา	
<p>นโยบายกัญชาเสรี</p> <p>1. กฎหมายกัญชา สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยโพสต์, ข่าวสด, แนวหน้า, ผู้จัดการ, sondhitalk, news1live, newtv) -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว. สธ. กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยต้องการให้เร่งพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชากัญชง โดยรับฟังทุกมิติพร้อมนำความกังวล ทั้งหลายมาทำเป็นกฎหมายและให้มีผลบังคับใช้ แต่กลับมีเกมการเมืองทำให้ไม่ได้รับการพิจารณา ถ้ามีกฎหมายกัญชากัญชงออกมาจะดำเนินการได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะระบุชัดเจนในเรื่องการควบคุมกัญชากัญชง</p> <p>-นายสาทิพย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ระบุว่า เสรีกัญชาทางการแพทย์เป็นแค่คำพูดสวยหรู แต่ในทางกลับกันกัญชาระบาดทั่วทุกหัวระแหง ต้องยอมรับว่าวันนี้กัญชาเสรี และสัญญาจากสธ.ตลอดมา คือ กัญชาเสรี ทั้งนี้ กัญชาไปไกลเกินกว่าคาดคิด ต้องถอยกลับทบทวนประกาศฯใหม่ ออกกฎเกณฑ์ใหม่</p> <p>2. เพิ่มยาน้ำมันกัญชา ในบัญชียาหลักแห่งชาติ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. ลงนามประกาศคกก.พัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2565 เพิ่มยาน้ำมันสารสกัดกัญชา, ยาแก้โรคเชื้อราที่เล็บ, ยาhardtีสติงทวารหนักและโรคผิวหนัง ในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร ใช้บังคับตั้งแต่ 29 กันยายน 2565</p> <p>3. นักเรียนสูบกัญชาในรร. สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ch7) - น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า กรณีกลุ่มนักเรียนสูบกัญชาในรร. ว่าผู้สูบกัญชาเป็นเยาวชนซึ่งการซื้อมาจากตลาด เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายในส่วนที่ห้ามขายกัญชา กัญชงให้แก่เยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ถือว่าผู้ขายมีความผิด ส่วนการสูบกัญชาในเขตรร.ถือว่าเป็นสถานที่สาธารณะ ซึ่งประกาศสธ.ระบุห้ามไว้ หากเจ้าหน้าที่ตักเตือนแล้วยังกระทำอีกก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย</p> <p>-นายบุญญาฤทธิย์ ยอดมอด นายอำเภอไพรบึง กล่าวว่า ได้ประสานงานกับ ผกก.สภ.ไพรบึง เพื่อให้ติดตามจับกุมตัวพ่อค้าที่ขายกัญชาให้กับเด็กนักเรียนมาดำเนินคดีตามกฎหมาย</p>	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>การประชุมเวชศาสตร์ความงามระดับโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.สธ. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมระดับโลกด้านแพทย์ผิวหนัง ศัลยกรรมพลาสติก เวชศาสตร์ความงามและการแพทย์ด้านฟื้นฟูความเสื่อม (International Master Course on Aging Science : IMCAS) หรืออิมคาส ประเทศฝรั่งเศส จัดประชุมนานาชาติ IMCAS ASIA 2022 ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 29 ก.ย. -1 ต.ค. ณ รร.ดิ แอทินี โฮเต็ล อะลิกซ์ฮิลล์ คอลเลกชั่น โฮเต็ล เพื่อส่งเสริมการจัดประชุมวิชาการทางการแพทย์ระดับโลก Word Congress ในประเทศไทย สนับสนุนแพทย์ไทยได้นำเสนอผลงานวิชาการในเวทีโลก เป็นผู้นำด้านการศึกษาและงานวิจัยทางการแพทย์ โดยเฉพาะเวชศาสตร์ความงามด้านผิวหนังและศัลยกรรมพลาสติก และตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว medical tourism</p>	
<p>ยกระดับคุณภาพ อสม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.สธ. เป็นประธานเปิดโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาลเพื่อพัฒนา อสม. ในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา 2565 และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ อสม. เพื่อช่วยยกระดับอสม. เป็นหมอคนที่ 1 ในนโยบาย 3 หมอของสธ. ช่วยดูแลคนในชุมชนแบบใกล้ตัว ใกล้บ้านใกล้ใจ โดยดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน ให้คำแนะนำการดูแลผู้ป่วยถึงบ้าน นำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของปชช.ให้มีสุขภาพดีขึ้น รวมถึงมีความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพในระดับปฐมภูมิ</p>	
<p>การยุติการตั้งครุฑ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ch3plus, thailandplus, mcot, hfocus)</p> <p>-นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช.บรรจุการป้องกันการยุติการตั้งครุฑที่ไม่ปลอดภัย เป็นสิทธิประโยชน์ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยให้กับหญิงไทยทุกอายุ ทุกสิทธิการรักษาที่จำเป็นต้องยุติการตั้งครุฑจากภาวะการตั้งครุฑที่ไม่พึงประสงค์ตามเงื่อนไขของ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่ 28 พ.ศ. 2564 และข้อบังคับแพทยสภา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- น.ส.พรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวว่า ข้อมูลรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ปี 2564 ของ กสม.พบว่าภายหลังจากที่กฎหมายให้ยุติการตั้งครุฑโดยไม่ผิดกฎหมาย แต่ยังมีปัญหาเช่นความล่าช้าในการส่งต่อผู้เข้ารับบริการฯ รพ.ของรัฐยังไม่พร้อมให้บริการยุติการตั้งครุฑ และไม่ส่งต่อไปยังสถานบริการอื่นที่พร้อมให้บริการ ซึ่งอาจทำให้อายุครุฑเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และประสบปัญหาการเบิกค่าใช้จ่ายจาก สปสช. รวมถึงผู้หญิงส่วนใหญ่ยังไม่ทราบข้อมูลแหล่งบริการรพ.ที่ให้บริการยุติการตั้งครุฑ</p> <p>- นายชาติวุฒิ วัจน ผอ.สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส. กล่าวว่า ข้อมูลเดือนส.ค.2565 ไทยมีสถานบริการที่ให้บริการยุติการตั้งครุฑที่ปลอดภัยจำนวน 110 แห่ง ส่วนใหญ่ให้บริการในอายุครรภ์ต่ำกว่า 12 สัปดาห์ ขณะที่จำนวนผู้ต้องการยุติการตั้งครุฑจากข้อมูลสายด่วน 1663 เดือนก.ย.2564-ส.ค.2565 มีผู้โทร.ปรึกษาและต้องการยุติการตั้งครุฑถึง 30,766 คน ในจำนวนนี้มี 180 คน ที่แจ้งว่าถูกปฏิเสธการยุติการตั้งครุฑและไม่ส่งต่อไปยังหน่วยบริการอื่นที่มีความพร้อม</p>	
<p>เทศกาลกินเจ</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ</p> <p>- นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ และเทศกาลกินเจ หากนำหลักการดูแลตนเองด้วยการปรุงเมนูอาหารที่เหมาะสมกับสภาวะโรคและวัยของตนเอง เน้นความสดใหม่ และความสะอาดของอาหาร ไม่เน้น หวาน มัน เค็ม และรับประทานอาหารแต่พอดี จะช่วยให้ร่างกายสมดุลและแข็งแรงได้ เป็นผลดีต่อผู้ป่วยที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง</p>	
<p>เตรียมแผนรองรับจากการยกเลิกสัญญาบริการสาธารณสุข</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. แนวหน้า, เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>- น.ส.นฤนันทน์ ห่วงทรัพย์ โฆษกสภากรุงเทพฯ เผย การประชุมสภา กทม.มีมติขอให้กรุงเทพฯ เตรียมแผนรองรับปชช.ที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกสัญญาบริการสาธารณสุข รพ.เอกชนในระบบ สปสช. เข้าพิจารณา เพราะเป็นปัญหาเร่งด่วนที่กระทบปชช.ทุกเขต ในรพ.ที่ยกเลิกมีผู้ป่วยที่รักษาต่อเนื่องจำนวนมาก รวมถึงผู้ป่วย ICU ทั้งนี้ สปสช. แจ้งว่าขยายเวลาให้สามารถไปรักษาต่อเนื่องได้อีก 3 เดือน ไปถึงเดือน ธ.ค.65 ขณะที่สัญญากับ 9 โรงพยาบาล สิ้นสุดถึงสิ้นเดือนก.ย.</p>	
<p>สอบจริยธรรมหมอ</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, lokwanee)</p> <p>- น.ส.เครือมาศ ศรีจันทร์ ผู้ประสานงานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต นายชวิทย์ จันทรส เลขานุการมูลนิธิเด็กเยาวชนฯ พร้อมผู้ปกครองเด็กนักเรียน รร.สันติราษฎร์วิทยาลัย 3 ราย ที่ถูก ผศ.นพ.ชาญยุทธ บัณฑิตวัฒนาวงศ์ ฆบรชช ยื่นหนังสือถึงศาสตราจารย์ เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา โดยขอให้ตรวจสอบจรรยาบรรณแพทย์ หรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพของ ผศ.นพ.ชาญยุทธ บัณฑิตวัฒนาวงศ์ ผู้ก่อเหตุ รวมถึงพิจารณาโทษ เนื่องจากพฤติกรรมและเล่ห์เหลี่ยมขัดกับวิชาชีพแพทย์ที่ต้องเห็นแก่สุขภาพความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ</p>	
<p>ข่าวบิดเบือน</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus)</p> <p>- กรมการแพทย์ ชี้แจงกรณีคำแนะนำเรื่องโรคเริ่มหายได้ เพียงเลี้ยงถั่ว ธัญพืช เต้าหู้ ไข่ ซ็อกโกแลต เพิ่มโปรตีนจากเนื้อสัตว์ ผักใบ เสริม l-lysine 3,000 มก./วัน และ Fasting 18/6-23/1 พบเป็นข้อมูลบิดเบือน โรคเริ่มสามารถสงบได้เองเมื่อร่างกายแข็งแรง และรับประทานยาต้านไวรัสจะทำให้หายได้ไวขึ้น รวมถึงยังไม่มีรายงานว่าอาหารชนิดใดมีผลทำให้ลดการเกิดโรคเริ่ม หรืออาหารชนิดใดมีผลกระตุ้นให้เกิดโรคเริ่ม</p>	